

KỶ HỌP THỨ BẢY QUỐC HỘI KHÓA XIV...

(Tiếp theo trang 1)

các thành viên Chính phủ cũng như trưởng ngành. Các thành viên Chính phủ trả lời chất vấn rõ ràng, thẳng thắn, không né tránh những vấn đề khó, phức tạp và đã giải trình làm rõ thêm những vấn đề các đại biểu nêu. Đồng thời, nghiêm túc, thẳng thắn nhận trách nhiệm về những tồn tại, hạn chế của ngành, của lĩnh vực và cam kết khắc phục để tạo sự chuyển biến tích cực trong thời gian tới.

Nội dung chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội một mặt thể hiện vai trò, trách nhiệm, quyền giám sát của Quốc hội nhưng mặt khác là sự đồng hành, chia sẻ với những khó

khăn trong công tác quản lý, điều hành của Chính phủ đồng thời cũng là những gợi ý, bổ sung các giải pháp vào chương trình, kế hoạch của Chính phủ, các bộ, ngành để hướng tới giải quyết hiệu quả những tồn tại, hạn chế, đáp ứng niềm tin và sự mong đợi của nhân dân và cử tri cả nước.

Trên cơ sở chất vấn của đại biểu Quốc hội và trả lời của các thành viên Chính phủ, Quốc hội yêu cầu Chính phủ, các cấp, ngành nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến của đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp, triển khai những các giải pháp thiết thực

nhằm tạo sự chuyển biến tích cực đối với các lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý. Cuối kỳ họp này, Quốc hội sẽ ban hành

Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, làm cơ sở pháp lý cho việc thực hiện và giám sát việc thực hiện nhằm đáp ứng

yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Tham gia phiên chất vấn và trả lời chất vấn các nhóm vấn đề tại kỳ họp thứ bảy, đã có 4 lượt đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình chất vấn và tranh luận trực tiếp tại hội trường với 13 ý kiến, có 5 ý kiến chất vấn bằng văn bản đối với Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nội dung các ý kiến chất vấn và tranh luận đều phân ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, kiến nghị trực tiếp những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, huy động nguồn lực để xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh.



Đại biểu Nguyễn Văn Thân (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình) phát biểu tại hội trường.

THỰC HIỆN QUY TRÌNH...

(Tiếp theo trang 1)



Đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự.

Ảnh: MINH ĐỨC

Chiều ngày 6/6, tại hội trường Tỉnh ủy đã diễn ra các hội nghị: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh thực hiện quy trình bỏ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì các hội nghị. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy dự các hội nghị.

Phát biểu tại các hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Việc thực hiện quy trình bỏ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 là rất cần thiết nhằm kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời, chủ động chuẩn bị công tác nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thực hiện quy trình bỏ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 1, căn cứ vị trí chức danh khuyết thiếu theo cơ cấu trong đề án nhân sự đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 quyết định và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhất trí điều chỉnh; yêu cầu, nhiệm vụ, nguồn cán bộ trong quy hoạch và điều kiện, tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự để trình hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần 1, các đồng chí Tỉnh ủy viên đã thảo luận, thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự và tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp lần 2 thảo luận, giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

Tại hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh (bước 4 của quy trình), các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cán bộ, nghe thông báo danh sách nhân sự do tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu sau khi họp lần 2 và cho ý kiến bằng phiếu. Sau hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp lần 2, thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết nhân sự bằng phiếu kín. Căn cứ kết quả biểu quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ lập tờ trình báo cáo Ban Bí thư Trung ương.

ĐÀO QUYÊN

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

kết quả thực hiện Pháp lệnh số 34: những nội dung công khai để nhân dân biết, những nội dung nhân dân tham gia giám sát; kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở, đặc biệt là thực hiện dân chủ trong xây dựng nông thôn mới; kết quả thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại địa phương; kết quả thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự biến đổi", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nội dung này... Đoàn kiểm tra cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyện vọng của những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp khắc phục để thành phố và phường Bồ Xuyên thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh đề nghị thời gian tới Thành ủy, các tổ chức cơ sở đảng của thành phố cần làm tốt hơn nữa việc tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm chắc, hiểu rõ trong quá trình thực hiện. Rà soát lại các văn bản, hướng dẫn, các quy ước, hương ước liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở để bổ sung kịp thời. Đẩy mạnh, mở rộng dân chủ bảo đảm thực chất, nhất là trong thực hiện các cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở, nhất là trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong giám sát và phản biện xã hội; nâng cao ý thức tự quản của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng của ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp, nêu cao trách nhiệm và nâng cao chất lượng hoạt động của các thành viên; nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, cùng có niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

THÀNH PHỐ...

(Tiếp theo trang 1)

hiệu quả. Chỉ đạo quyết liệt các giải pháp thu ngân sách, tổ chức khai thác tốt các nguồn thu, nhất là các nguồn thu từ xây dựng cơ bản, xổ số kiến thiết, chuyển nhượng tài sản và các khoản thu liên quan đến đất; thực hiện đồng bộ các giải pháp chống thất thu ngân sách. Tăng cường theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước.

THỐNG NHẤT CHƯƠNG TRÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trong tầm 6 tháng cuối năm 2019 tỉnh Thái Bình; Bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2019; Đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thị trấn Hưng Hà và thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà; Thành lập thôn Cộng Đồng, xã Vũ Văn, huyện Vũ Thư...

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với dự kiến chương trình kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XVI, đồng thời đề nghị bổ sung một số nội dung cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XVI dự kiến sẽ xem xét, thảo luận và cho ý kiến vào trên 20 báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ngành trong khối nội chính và các ban của HĐND tỉnh; đồng thời, bổ sung kế hoạch sắp nhập đơn vị hành chính cấp

xã theo tinh thần Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 và 2 tờ trình liên quan đến Khu kinh tế Thái Bình và phát triển đàn bò thương phẩm trên địa bàn tỉnh. Kỳ họp dự kiến còn thực hiện nội dung về công tác cán bộ. Thời gian dự kiến kỳ họp sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 10/7 đến ngày 12/7/2019, tại Trung tâm hội nghị tỉnh. Để nâng cao chất lượng kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND

tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan khẩn trương xây dựng báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp gửi HĐND tỉnh để chuyển các đại biểu nghiên cứu. Các ban của HĐND tỉnh trên cơ sở phân công của Thường trực HĐND tỉnh chủ động tổ chức giám sát, thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Các tờ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri các huyện, thành phố...

TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

và thu hoạch lúa xuân, các địa phương cần tích cực phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và chăm sóc các đối tượng vật nuôi, đặc biệt là xử lý mầm bệnh trên đàn tôm. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm chỉ đạo. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã cấp gần 39.000 tấn xi măng cho các địa phương thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới; toàn tỉnh hiện có 253 xã đạt 19/19 tiêu chí, trong đó 228 xã và 1 huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Sản xuất công nghiệp có bước tăng trưởng khá với giá trị sản xuất ước tăng 16% so với cùng kỳ năm 2018. Công tác quản lý ngân sách được chú trọng thực hiện. 5 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 8.253,4 tỷ đồng, bằng 62,4% dự toán, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2018; tổng chi cân đối ngân sách địa phương đạt 4.870,5 tỷ đồng,

đạt 46% dự toán. Hoạt động tín dụng, ngân hàng ổn định. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, các chính sách xã hội được duy trì thực hiện đầy đủ, kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh được bảo đảm tốt. Về công tác chỉ đạo, điều hành, trong tháng 5, UBND tỉnh đã tiếp nhận 2.724 văn bản, ban hành 1.031 văn bản; trong đó có 2 chỉ thị, 22 tờ trình, 331 quyết định, 8 kế hoạch, 10 báo cáo, 545 công văn... từ đó các nội dung phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh được chỉ đạo kịp thời, bảo đảm cho sự phát triển ổn định và bền vững của tỉnh.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận về những kết quả đạt được đồng thời đề xuất một số nội dung để việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao hơn.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự cố gắng, nỗ

lực của các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: chưa có mô hình sản xuất nông nghiệp sạch cho ngành Nông nghiệp; công tác duy trì và chăm sóc đất đai, môi trường còn lỏng lẻo; công tác duy trì, bảo dưỡng đề điều chưa được thực hiện thường xuyên... Để đạt được mục tiêu đã đề ra, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thời gian tới các sở, ngành, đơn vị và địa phương cần tập trung chỉ đạo giải quyết các đón trọng điểm bước phát triển đột phá cho tỉnh, đặc biệt là dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển và quy hoạch Khu kinh tế Thái Bình; nghiên cứu tìm ra mô hình sản xuất tiêu biểu, nhất là trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi để tạo sự đột phá cho ngành Nông nghiệp; hoàn thiện điều kiện thuận lợi đồng thời chủ động xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ để thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư; hoàn tất các thủ tục giải ngân hỗ trợ cho người chăn nuôi bị thiệt hại

do bệnh dịch tả lợn châu Phi, bảo đảm việc chi trả hỗ trợ công khai, minh bạch, khách quan, chính xác; tập trung cho công tác phòng, chống lụt, bão, thiên nhiên kiểm tra các công trình phòng, chống lụt, bão, chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, phương tiện, không để bị động, bất ngờ, sẵn sàng ứng phó khi có bão, lũ xảy ra; đôn đốc, kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới đối với các xã còn lại và các huyện đã đăng ký, bảo đảm về đích theo đúng kế hoạch; tăng cường công tác quản lý đất đai, kiên quyết xử lý vi phạm trong công tác quản lý đất đai ở các địa phương; tăng cường công tác thu, chi ngân sách, khai thác triệt để các quỹ đất nhằm tăng thu cho ngân sách; chỉ đạo kỹ thi vào lớp 10 và kỳ thi THPT quốc gia bảo đảm nghiêm túc, an toàn, chất lượng, tuyệt đối không để xảy ra các sai phạm; tập trung đánh giá chất lượng giáo dục toàn diện đối với các trường để sáp nhập; hoàn thành đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công, phần đất trước ngày 27/7; bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, tập trung giải quyết đơn

thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; triển khai nhiệm vụ tổng kết kinh tế - xã hội phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tập trung chỉ đạo giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri qua các kỳ tiếp xúc.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải báo cáo dự thảo quyết định ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh thay thế Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh. Việc ban hành quyết định mới thay thế Quyết định số 33 nhằm phù hợp với các quy định của pháp luật mới ban hành và điều kiện thực tế tại địa phương. So với Quyết định số 33, dự thảo quyết định mới gồm 6 chương, 44 điều; trong đó 19 điều giữ nguyên nội dung của Quyết định số 33, sửa đổi 19 điều, bổ sung mới 5 điều và bãi bỏ 2 điều. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu dự họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông Vận tải tiếp thu, chỉnh sửa và gửi dự thảo, phiếu biểu quyết cho các thành viên UBND tỉnh.

Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên tăng

Theo số liệu tổng hợp từ Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh, lũy tích trong 5 tháng đầu năm 2019, số trẻ sinh ra là 9.416 cháu. Trong đó, trẻ nam có 4.984 cháu, trẻ nữ 4.432 cháu. Số trẻ sinh ra là con thứ ba trở lên là 1.870 cháu. Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên là 19,85%, tăng

3,6% so với cùng kỳ năm 2018. Trong số trẻ mới sinh ra có 116 cháu là con của phụ nữ dưới 20 tuổi. Tỷ số giới tính khi sinh là 112,4 trẻ nam/100 trẻ nữ, tăng hơn so với cùng kỳ năm 2018 (năm 2018 tỷ số giới tính khi sinh là 109,4 nam/100 nữ).

HÀ DUNG

Phát hiện 7 trường hợp nhiễm HIV mới

Theo số liệu thống kê từ mạng lưới phòng, chống HIV/AIDS của ngành Y tế, trong tháng 5/2019, toàn tỉnh tiếp tục duy trì tốt công tác điều trị ARV cho 1.246 bệnh nhân tại các phòng khám ngoại trị. Đã tư vấn cho 11 trường hợp phơi nhiễm HIV, trong đó kê đơn

điều trị cho 9 trường hợp. Tính đến ngày 31/5, toàn tỉnh đang quản lý 2.135 người nhiễm HIV/AIDS hiện còn sống, lũy tích đến hết tháng 5 có 1.460 bệnh nhân AIDS, trong đó 731 người là phụ nữ, chiếm 34,2%. Trong tháng không có trường hợp nhiễm HIV nào chuyển sang

AIDS, có 1 trường hợp tử vong do AIDS được báo cáo.

Qua hệ thống giám sát, trong tháng 5 đã phát hiện 7 ca nhiễm HIV mới, có 2 ca là người ngoại tỉnh. Hiện 254/286 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã phát hiện có người nhiễm HIV/AIDS.

HÀ ANH

Huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển giáo dục

(chinhphu.vn) Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025.

Mục tiêu nhằm tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội, thúc đẩy sự phát triển của các cơ sở giáo dục ngoài công lập đạt tỷ lệ 8,75% số cơ sở và 8,9% người học vào năm 2020 và lần lượt là 13,5% và 16% vào năm 2025.



Ảnh minh họa

2,6%; đến năm 2025, tỷ lệ cơ sở và số học sinh theo học tại các cơ sở ngoài công lập là 2,7% và 3%.

Đối với giáo dục đại học, phần đầu đến năm 2020, số cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập đạt 28% và số sinh viên theo học đạt 18%; đến năm 2025, đạt tỷ lệ tương ứng là 30% và 22,5%.

Đối với giáo dục nghề nghiệp, phần đầu đến năm 2020, số cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập đạt 35%; đến năm 2025, đạt tỷ lệ 40%. Giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu trên là rà soát hệ thống các văn bản, chính sách về xã hội hóa đã ban hành, hệ thống hóa các quy định về huy động các nguồn lực xã hội cho giáo dục theo từng lĩnh vực và nhóm vấn đề cụ thể, phát hiện những quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn và còn thiếu, để xuất tại các trường phổ thông ngoài công lập đạt lần lượt là 2,3% và

cơ sở, phần đầu đến năm 2020, số cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập đạt tỷ lệ ít nhất là 20%, tương ứng với số trẻ em theo học đạt khoảng 25%; đến năm 2025, số cơ sở giáo dục mầm non ngoài công

lập đạt 25% với số trẻ em theo học đạt 30%.

Đối với giáo dục phổ thông, phần đầu đến năm 2020, tỷ lệ cơ sở và số học sinh theo học tại các trường phổ thông ngoài công lập đạt lần lượt là 2,3% và